



## KỶ HỢP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV Thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội.

## Hơn 10,6 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" các cấp

Sáng ngày 1/6, Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức hội nghị lần thứ bảy sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát hướng dẫn của MTTQ cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai chương trình phối hợp và thống

nất hành động, đạt được những kết quả tích cực. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã trao tặng hơn 62.600 suất quà, trị giá trên 26,6 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị hơn 10,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 29 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 450 triệu đồng, sửa chữa 23 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 70 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh và hỗ trợ người nghèo với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được

(Xem tiếp trang 4)  
**TIẾN ĐẠT**

## CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

## Thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các cháu Trường Mầm non Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các cháu Trường Mầm non Trần Lâm, thành phố Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

## Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Báo Nhân Dân

Chiều ngày 1/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Báo Nhân Dân về một số nội dung dự kiến công tác phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Thái Bình và Báo Nhân Dân trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tạ Quang Dũng, Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý phóng viên thường trú Báo Nhân Dân.

Đại diện Báo Nhân Dân đã thông báo một số nét khái quát về tình hình phát triển của đơn vị, trong đó nhấn mạnh sự đổi mới của Báo về hình thức và nội dung tuyên truyền, hướng tới xây dựng Báo Nhân Dân trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ

lực, cùng với đó là đẩy mạnh sự phối hợp với các địa phương trong công tác tuyên truyền. Đại diện Báo Nhân Dân mong muốn sẽ có buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Nhân Dân trong công tác phối hợp tuyên truyền thời gian tới; tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động thời gian qua của các cơ quan báo chí tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương, trong đó có Báo Nhân Dân; thảo luận về việc thực hiện ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Thái Bình và Báo Nhân Dân. Thông qua chương trình phối hợp kịp thời tuyên truyền, cung cấp các thông tin chính thống tại địa phương

(Xem tiếp trang 4)  
**TRINH CƯỜNG**

## Các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn, tăng cường công tác chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Sáng ngày 1/6, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc tăng cường tiếp nhận và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận 234,6 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 12 - 17 tuổi; tiếp nhận hơn 14,5

triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hơn 1 năm qua, cả nước đã thực hiện tiêm được hơn 221,1 triệu mũi tiêm. Hiện mục tiêu tiêm chủng liều cơ bản và tiêm bổ sung cho người lớn đã hoàn thành; mục tiêu tiêm chủng cho trẻ từ 12 - 17 tuổi cơ bản hoàn thành, tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản trên 95%. Các địa phương đang triển khai tiêm cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi với tỷ lệ mũi 1 đạt 34,9%. Bên cạnh kết quả tiêm liều cơ bản, bổ sung, tỷ lệ tiêm nhắc cho người từ 18 tuổi trở lên

(Xem tiếp trang 4)  
**HOÀNG LANH**

## Họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chiều ngày 1/6, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ chức cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi dự và chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi được tổ chức thành công trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Kết quả, 99,53% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; điểm trung bình tất cả các môn thi của Thái Bình đạt 6,63 điểm, xếp thứ 12 toàn quốc. Đặc biệt, Thái Bình là 1 trong 10 tỉnh, thành phố có số điểm 10 nhiều nhất và có điểm môn Toán cao nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về cơ bản giữ nguyên như năm học trước, nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Toàn tỉnh có 20.329 thí sinh đăng ký dự thi (17.297 học sinh phổ thông, 2.099 học sinh giáo dục thường xuyên và

(Xem tiếp trang 4)  
**DẶNG ANH**

## Tuổi trẻ Thái Bình hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em

Tối ngày 1/6, tại Quảng trường 14/10, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Thái Bình tổ chức chương trình tuổi trẻ Thái Bình hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và phát động sinh hoạt hè năm 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát huy vai trò phụ trách và đầu đất Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong tháng hành động vì trẻ em và mùa hè năm nay, các cấp bộ đoàn, đội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đội, của đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em; phòng tránh tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em; đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động hè cho thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu

(Xem tiếp trang 4)  
**XUÂN PHƯƠNG**

## Chủ động "4 tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai ở Đông Hưng

(Xem trang 2)



Công trình đê, kè được đầu tư nâng cấp.